



'ดอน' แจงจับ 'ฮาติม' รม.แทรกแซงไม่ได้

ดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศชี้กรณีส่ง "ฮาติม" กลับบาหลีเรณอยู่ในชั้นศาล ฝ่ายบริหาร ไม่สามารถแทรกแซงได้ ขออย่าเพิ่ง ★ มีต่อหน้า 13

ร่วมกัน ไม่ว่าจะแนวทางออกร่วมกันดังกล่าวจะมาเป็นรูปแบบใด ไทยยินดีจะช่วยส่งเสริมให้เป็นจริงและบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย" นายดอนกล่าว

ขณะเดียวกัน แหล่งข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่า การจับกุมนายฮาติมของไทยมีจุดเริ่มต้นจากการที่ตำรวจสากลของออสเตรเลียเป็นฝ่ายแจ้งเตือนเรื่องที่น่าสงสัยว่ามีหมายจับหรือหมายแดงของอินเตอร์โพลมายังไทย หลังจากที่นายฮาติมเดินทางออกจากออสเตรเลีย ขณะที่รัฐบาลบาหลีเรณได้ยื่นขอให้ส่งตัวนายฮาติมในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนอย่างเป็นทางการ เมื่อทราบชื่อนายฮาติมถูกทางการไทยควบคุมตัวไว้แล้ว ไทยไม่รู้จักนายฮาติม ไม่มีมติดติดต่อบุคคลและคงไม่ยุ่งเกี่ยวกับการมาไทย จนถูกจับกุม หากไม่ใช่เพราะได้รับการแจ้งเตือนจากออสเตรเลียเอง แต่ต่อมาตำรวจสากลของออสเตรเลียได้ดอนหมายแดงออกจากระบบอินเตอร์โพล ขณะนั้นทางการไทยได้ควบคุมตัวนายฮาติมไว้แล้ว ต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

ด้านนายฤกษ์กระแสรักษาพิเศษกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นายฮาติม อัล อาไรบี ได้ถูกส่งตัวมาฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ตามคำสั่งศาลประมาณ 1 เดือน โดยอยู่ในแดนแรกปรับระหว่างถูกคุมขังมีญาติพี่น้องมาเยี่ยมเรื่อยๆ ส่วนตัวนายฮาติมไม่ได้มีความเครียดใดๆเพราะเข้าใจว่าการพิจารณาของศาลอยู่ ทั้งนี้ นายฮาติมได้ออกกำลังกายเตะฟุตบอลที่ลานออกกำลังกายในแดนแรกปรับกับผู้ต้องขังรายอื่นๆเพื่อผ่อนคลายด้วย ส่วนอาหารการกินนั้นทางเรือนจำมีโรงครัวสำหรับประกอบอาหารสำหรับผู้ต้องขังที่เป็นมุสลิมอยู่แล้ว

"พู่นี้นทางเรือนจำจะนำตัวนายฮาติมไปส่งศาลประมาณ 08.00 น. เพื่อรอการสอบปากคำ และพิจารณาคดี หลังจากนั้นจะนำตัวกลับมาขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ หากศาลมีคำสั่งส่งตัวออกนอกประเทศตำรวจ ตม.จะเป็นผู้นำคำสั่งศาลและมารับตัวออกจากเรือนจำตามขั้นตอน" นายฤกษ์กล่าว

'ดอน' แจงจับ ☆ ต่อจากหน้า 1

ด่วนสรุปไทยจะส่งคืนให้บาหลีเรณต้องรอการพิจารณาของศาลขณะเดียวกันมีรายงานจากกระทรวงบัวแก้วเผยจุดเริ่มต้นเรื่องนี้อยู่ที่ทางการจึงไปประเทศผู้ให้สัญชาติส่งหมายแดงมาให้ทางการไทย หลังเจ้าตัวเดินทางออกจากออสเตรเลีย ก่อนดอนหมายแดงออกจากระบบอินเตอร์โพลในเวลาต่อมา

กรณีนายฮาติม อัล อาไรบี นักฟุตบอลชาวบาหลีเรณวัย 25 ปี ถูกตำรวจไทยจับกุมที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ขณะเดินทางมาอันนีมูนกับภรรยาเมื่อเดือน พ.ย.61 ตามหมายจับตำรวจสากล เพราะหนีคดีที่ถูกศาลบาหลีเรณตัดสินจำคุก 10 ปี ข้อหาทำลายทรัพย์สินของรัฐระหว่างการชุมนุมประท้วงรัฐบาลที่บาหลีเรณเมื่อปี 2555 แล้วหลบหนีการประกันตัวในปีถัดมา โดยนายฮาติมปฏิเสธข้อหาตลอดอีกทั้งยังได้รับสถานะผู้ลี้ภัยในออสเตรเลียเมื่อปี 2560 เพราะเล่นฟุตบอลให้ทีมพาสโก เวลเอฟซีสโมสรฟุตบอลกึ่งอาชีพ ในนครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย ล่าสุด พนักงานอัยการสำนักต่างประเทศยื่นคำร้องขอศาลอาญาส่ง "ฮาติม" เป็นผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปรับโทษ ศาลนัดสอบคำให้การวันที่ 4 ก.พ.นี้ ขณะเดียวกัน ฮิวแมนไรท์วอตช์ เรียกร้องทีมฟุตบอลในยุโรป อย่างพรีเมียร์ลีก ลีกชวียกกดดันไทยกรณีส่งตัวนายฮาติมกลับไปรับโทษที่บาหลีเรณหากถึงขั้นส่งกลับขอให้คงตั้งทีมมาโซว์ตัวในช่วงพีชชีซัน พร้อมทั้ง

ขอให้ไฟแนนไทย-บาหลีเรณร่วมคัดเลือกศึกฟุตบอลโลกปี 2566 ตามที่เสนอข่าวไปแล้ว

ความลับหน้าเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์กรณีนายฮาติม อัล อาไรบี นักฟุตบอลชาวบาหลีเรณที่อัยการได้ยื่นเรื่องให้ศาลพิจารณาคดีตามคำร้องขอให้ส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังบาหลีเรณว่า ขณะนี้เรื่องได้เข้าสู่กระบวนการศาลฝ่ายบริหารไม่สามารถแทรกแซงฝ่ายตุลาการได้ เป็นหลักสากลเชื่อว่าทุกประเทศรวมถึงออสเตรเลียยึดถือหลักการนี้ ขออย่าด่วนสรุปว่าไทยจะส่งตัวนายฮาติมให้กับบาหลีเรณเรื่องนี้ศาลจะพิจารณาตามหลักฐานที่มีอยู่ มีพื้นฐานจากหมายจับ และหมายศาลของบาหลีเรณที่ส่งเอกสารหลักฐานทางกฎหมายมาให้ฝ่ายไทย พนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายส่งฟ้องต่อศาล ขณะเดียวกัน ศาลไทยพร้อมรับหลักฐานทุกชนิดที่เป็นข้อเท็จจริงและเป็นธรรมต่อนายฮาติมที่หมายจะนำส่งให้ศาลพิจารณเช่นกัน

"ไม่มีส่วนใดของไทยได้ประโยชน์จากการควบคุมตัวนายฮาติมแต่เราจับแล้วจับผลมาอยู่ในภาพของประเด็นปัญหานี้ ในฐานะรัฐอธิปไตยที่มีพันธะทางกฎหมายและความถูกต้องต่อสังคมโลก เราต้องให้ความร่วมมือด้านกฎหมาย ขณะเดียวกันขอให้ออสเตรเลียกับบาหลีเรณซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีของไทยและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหารือเพื่อหาทางออก